

อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อกิจกรรมทำดีส่งท้ายปี

“Charity Fun Fair 2018 เพื่อหัวใจใหม่ ให้เด็กไทย” ” สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ



อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อกิจกรรมทำดีส่งท้ายปี “Charity Fun Fair 2018 เพื่อหัวใจใหม่ ให้เด็กไทย” สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าสานต่อกิจกรรมทำดี งานการกุศล “อลิอันซ์ อยุธยา Charity Fun Fair 2018 เพื่อหัวใจใหม่ ให้เด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ขวนผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ทั้งฝ่ายขาย ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญ ออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าราคาพิเศษ พร้อมร่วมกิจกรรมทำดี หารายได้มอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายไพบรอัน สมิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตกล่าวว่า กว่า 60 ปีที่ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทยและยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสังคมเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

“สำหรับงานที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ภายใต้ทีมงาน Charity Fun Fair ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านจิตอาสา มุ่งเน้นการทำบุญ พร้อมๆ กับมอบความสุข สนุกสนาน ชุ่มเกมรับของรางวัล อาทิ Grab Bag จับถุงแลกของ วงล้อลุ้นโชค บิงโก ตู้หนีบตุ๊กตา หมอดูทำนายดวงต้อนรับปี 2019 ชุมนวดตัดจัดสรริระบำบัต้อาการออพฟิศซินโดรม จากวิสาหกิจชุมชน SHE อิ่มอร่อยไปกับอาหารร้านเด็ดจากชุมชนคลองเตยและร้านอาหารเจ้าดัง พร้อมทั้งการแสดงดนตรีจาก กลุ่ม Music Sharing กลุ่มคลองเตยดีจัง และเยาวชนจากสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด บ้านภูมิเวท พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ พนักงาน ตัวแทน สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป โดยมอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นครินทร์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกิจกรรมเสริมนิทรรศการ “GO Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ” สสส. เชิญชวนให้พนักงานส่งมอบหลอดกาแฟล้างสะอาดเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอาสาประดิษฐ์หมอนจากหลอดทำกาแฟสำหรับผู้พิการติดเตียง อีกทั้งยังร่วมรณรงค์ให้งานนี้เป็นงานลดขยะ บอกรักษ์โลก งดใช้พลาสติก รับผิดชอบต่อถุงผ้า โดยให้ผู้ร่วมงานนำถุงผ้าและแก้วน้ำมาเอง เพื่อใส่ของและเครื่องดืมภายในงาน

“ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราต้องการเป็นบริษัทที่สนับสนุนสังคมที่เราอยู่ ทุกอย่างที่เราต้องมีประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่เพียงแค่โครงการเพื่อสังคมเท่านั้น ในตัวธุรกิจของเราเอง ไม่ได้แสวงหาแต่กำไร แต่ผลิตภัณฑ์และบริการ ก็ต้องช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยเช่นกัน และเรายืนยันที่จะสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายไบรอัน กล่าวทิ้งท้าย